



# ข่าวสาร เกษตรพิบูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 54 ภาคการศึกษา 1/2557 ประจำวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

## ❖ คติพจน์ คติธรรม

**สัมมาทิฐิ คือ** ปัญญา สามารถทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ คนเราจะเสื่อมจะเจริญ ก็อยู่ที่  
ความเห็นนี้แหละถ้าเป็นคนเห็นผิด จิตจะสกปรกเพียงใด เช่น

เห็นบุญ	เป็น	บาป
เห็นหยาบ	เป็น	ละเอียด
เห็นส่อเสียด	เป็น	นารัก
เห็นกงจักร	เป็น	ดอกบัว
เห็นชั่ว	เป็น	ดี
เห็นความอปรีย์	เป็น	สิ่งที่น่าทำ
เห็นเวรกรรม	ไม่มี	ในชาตินี้

ถ้าคนเรา เห็นผิดอย่างนี้ ความเสื่อมถอย จะเต็มบ้านเต็มเมือง ดังนั้น วิธี สร้างความเห็น  
ถูก พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้รู้จักฟัง การฟังคนอื่นพูด ถ้าผู้พูด พูดด้วยจิตปรารถนาดี ดีเพื่อ  
ก่อ ทรงสอนผู้ฟังว่า ให้ถือผู้พูดเป็นเสมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราและให้ขอบคุณเขา

พ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์

## ❖ คทก. จัด KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดโครงการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุม กอ.302 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
และอาหาร และได้เชิญอาจารย์ในคณะฯ ถึง 2 ท่าน ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ  
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ อาจารย์ ดร.ชุตินา เลิศลักษณ์ บรรยายในหัวข้อ “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา  
เป็นหลัก (Problem Based Learning) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การจัดการการผลิตและการ  
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” และ อาจารย์ ดร.ณรทมล เล่ห์รอดพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือประสานใจ (Cooperative Learning) ในรายวิชาโภ  
ษศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ทำให้  
ผู้ร่วมโครงการสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองและนำไปต่อยอดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้  
นักศึกษาและรายวิชาที่รับผิดชอบอีกด้วย



**ปรัชญา :** เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    **ค่านิยมร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ    **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน  
**วิสัยทัศน์ :** เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย  
ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

❖ **คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก**

เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะและความรู้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Pre-GMP) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมดำเนินงานโดยจัดทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการดาจันทา อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ รื่องคำและอาจารย์ คำรบ สมวรรณนะ พร้อมด้วยผู้ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา โครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการวิชาการด้านการผลิตอาหารที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป



❖ **ถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557**

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรดำเนินการถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งน้ำใส อำเภอรพมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งน้ำใสได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557

